

Số: 823 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân tại buổi làm việc với BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện các dự án

Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, chủ trì buổi làm việc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân.

Cùng tham dự có lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sau khi nghe BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt, một số ý kiến trao đổi của các sở, ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân có ý kiến kết luận như sau:

- Các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được đầu tư xây dựng để đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, giảm thiểu, hạn chế thấp nhất tác động của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ cho phát triển bền vững, lâu dài, vì vậy cần quan tâm đến các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng; đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo kế hoạch, tiến độ, chất lượng công trình. Do đó, đề nghị BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện một số việc như sau:

+ Rà soát, đánh giá, bố trí các dự án công trình để đầu tư đồng bộ, đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng, tránh tình trạng khi đưa vào sử dụng phải bổ sung, điều chỉnh thêm các hạng mục mới đủ điều kiện hoạt động; xử lý dứt điểm công tác quyết toán công trình.

+ Đẩy nhanh tiến độ khối lượng hoàn thành, giá trị giải ngân nguồn vốn các dự án, công trình theo kế hoạch xây dựng cơ bản 2020, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu đủ năng lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành quản lý dự án.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, xem xét việc điều chỉnh các dự án đầu tư cho phù hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quyết toán các dự án công trình theo quy định.

- Đối với các kiến nghị:

+ Tiêu dự án số 9: Giao Sở Tài chính liên hệ với Bộ Tài chính sớm có ý kiến để đảm bảo chặt chẽ cơ sở pháp lý thực hiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn điều chỉnh nguồn vốn.

+ Dự án kết hợp bảo vệ ven biển và khôi phục đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau: Thống nhất đề xuất giảm vốn, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện.

+ Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020: Đề nghị BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh nguồn vốn theo quy định.

+ Đối với việc phê duyệt hồ sơ các Đập ngăn mặn, giữ ngọt năm 2019-2020: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

+ Đồng ý chủ trương đầu tư hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tự động cảng cá Tắc Cậu để đủ điều kiện hoạt động, giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất bố trí nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện.

+ Đối với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh bố trí vốn sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét, đề xuất.

+ Đồng ý chủ trương chuẩn bị kế hoạch đáp ứng tạm để chủ động phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2021, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị hồ sơ, xác định nguồn vốn; tổ chức đấu thầu theo quy định.

+ Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khẩn trương rà soát, khảo sát các tuyến đường ống phục vụ cấp nước sinh hoạt cho từng hộ dân; đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống đường ống cấp nước sạch sinh hoạt từ trạm cấp nước nông thôn đến từng hộ dân sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ngành và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện. / *Wan*

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KT, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc, (01b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Công Danh